

สรุปการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑  
ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  
วันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

โดย ญัฐทิพย์ กบิลคาม  
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๕ น.

เมื่อประธานสภาผู้แทนราษฎรขึ้นบัลลังก์แล้ว ได้อนุญาตให้สมาชิกอภิปรายปรึกษาหารือในเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนฝากไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการต่อไป

ภายหลังการอภิปรายปรึกษาหารือของสมาชิกโดยใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมงแล้ว ประธานได้นำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ โดยเริ่มจากเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ซึ่งมีเรื่องที่ไม่ปรากฏในระเบียบวาระ ๒ เรื่อง คือ

- รับทราบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เลื่อนรายชื่อสมาชิก ในลำดับถัดไปของบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย ขึ้นเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน ๒ ท่าน คือ นายชวลิต วิชยสุทธิ์ และนายธวัชชัย สุทธิบังขก แทนผู้ที่ลาออกไป ซึ่งทำให้จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปัจจุบันมี ๔๑๑ ท่าน

- รับทราบวุฒิสภาอนุมัติพระราชกำหนดพิทักษ์รัฐธรรมนูญ (ฉบับที่ ๕) ๒๕๕๕

ส่วนเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมซึ่งบรรจุในระเบียบวาระ มี ๒ เรื่อง เช่นกัน คือ

- รับทราบรายงานการโอนงบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จำนวน ๓ ฉบับ

และ รับทราบรายงานประจำปี ๒๕๕๓ ของสถาบันพระปกเกล้า

ทั้งนี้ ได้มีสมาชิกติดใจอภิปรายซักถามและเสนอแนะต่อผู้แทนสถาบันพระปกเกล้าอย่างกว้างขวาง เช่น การประเมินโครงการของสถาบันฯ ว่ามีการประเมินเองหรือให้สถาบันอื่นประเมิน ขอให้สถาบันพระปกเกล้าเพิ่มงานด้านวัฒนธรรมความเชื่อให้มากขึ้น เช่น เรื่องสิ่งแวดล้อมและเรื่องยาเสพติด ขอให้ทบวงการให้รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการตรวจสอบความโปร่งใส ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น มีสมาชิกหลายท่านอภิปรายตั้งข้อสังเกตว่า สถาบันพระปกเกล้าควรเร่งรีบในการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจต่อประชาชนในเรื่องการเมืองการปกครองและระบอบประชาธิปไตยอย่างถูกต้องด้วย ขณะที่สมาชิกบางท่านได้อภิปรายพาดพิงถึงกรณีการชุมนุมทางการเมืองว่า สถาบันพระปกเกล้าควรเข้าไปมีบทบาทในการส่งเสริมประชาธิปไตยให้มากขึ้นและยับยั้งการใส่ร้ายป้ายสีก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและเกิดความแตกแยกในสังคมในฐานะที่สถาบันพระปกเกล้ามีภารกิจหลักในการส่งเสริม เผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและมีสมาชิกอีกหลายท่านเสนอแนะให้สถาบันพระปกเกล้านำหลักวิชาการต่างๆ มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม สมาชิกบางท่านได้เสนอประเด็นต่างๆ ให้สถาบันพระปกเกล้าได้รับไปศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูลทางวิชาการในการใช้อ้างอิงเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ต่อไปซึ่งบรรยากาศการประชุม ๕ ชั่วโมงแรก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต่อจากนั้น ส.ส. วัชระ เพชรทอง จากพรรคประชาธิปัตย์ ได้อภิปรายพาดพิงบุคคลที่ ๓ ทำให้ ส.ส. วิเชียร ขาวขำ จากพรรคเพื่อไทย ลูกขึ้นประท้วงขอให้ ส.ส. วัชระ ถอนคำพูด ทำให้บรรยากาศการประชุมเริ่มตึงเครียด เนื่องจากมีสมาชิกของทั้ง ๒ พรรค ลูกขึ้นประท้วงกันไปมา อย่างไรก็ตาม

ท่านประธานในที่ประชุมก็สามารถดำเนินการและควบคุมการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยได้ ในที่สุด ซึ่งสมาชิกที่อภิปรายต่อมาก็อีกหลายท่านได้อภิปรายเสนอแนะและตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถาบันพระปกเกล้าในหลายประเด็น เช่น วิธีประเมินและเป้าหมายการประเมินโดยสมาชิกเสนอให้ตั้งเป้าหมายการประเมินด้านความคุ้มค่ามากขึ้น สมาชิกบางท่านเสนอให้สถาบันพระปกเกล้าเผยแพร่องค์ความรู้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ขอให้สถาบันพระปกเกล้าเพิ่มบทบาทในการสนับสนุนงานของรัฐสภาให้มากขึ้น สมาชิกบางท่านเสนอให้สถาบันพระปกเกล้าเป็นผู้ริเริ่มในการทำวิจัยค้นคว้ากรณีความขัดแย้งทางการเมืองในประเด็นต่างๆ เพื่อหาคำตอบทางวิชาการ สมาชิกบางท่านก็ตั้งคำถามเพื่อให้ความชัดเจนต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ความหมายของประชาธิปไตย, การมีส่วนร่วมทางการเมือง, การตรวจสอบและถ่วงดุล สมาชิกบางท่านเสนอให้ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้สังคมไทย ศึกษาความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยเน้นวิธีการลดความเหลื่อมล้ำลงให้มากที่สุด บางท่านตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า สถาบันพระปกเกล้าควรเสนอรายงานประจำปี เน้นให้เห็นว่าประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินการของสถาบันฯ อย่างไรบ้าง ส่วนข้อเสนอแนะอื่นๆ ของสมาชิกส่วนใหญ่ เสนอให้สถาบันฯ ทำการวิจัยประเด็นต่างๆ เช่น การวิจัยผู้ฟังการถ่ายทอดสดการประชุมสภาฯ, การวิจัยพฤติกรรมนักรบการเมืองเพื่อให้ได้ข้อมูลและการป้องกันนักรบเมืองทุจริต สรุปแล้ว การอภิปรายของสมาชิกส่วนใหญ่เรียกร้องให้สถาบันพระปกเกล้าซึ่งเป็นองค์กรคลังความรู้ด้านการเมืองการปกครองและประชาธิปไตยเพิ่มบทบาทในการดำเนินงานด้านวิชาการให้เข้มข้นขึ้น เพื่อเป็นที่พึ่งของสังคมต่อไป

ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกซึ่งใช้เวลาประมาณกว่า ๗ ชั่วโมงแล้ว รศ. วุฒิสาร ตันไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ในฐานะตัวแทนของสถาบันพระปกเกล้าได้ตอบชี้แจง รวมทั้งจะขอรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่างๆ ของสมาชิกนำไปพิจารณาปรับปรุงพัฒนารายงานและการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

ต่อจากนั้นที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้รับรองรายงานการประชุม ๔ ครั้ง จากนั้นประธานสั่งปิดประชุมในเวลาประมาณ ๒๑.๑๐ นาฬิกา